

# HỘI ÁI-HỮU BIÊN-HOÀ

Website: <https://www.bienhoatx.com>

Email liên lạc: datlam1951@yahoo.com

Hội Ái-Hữu Biên-Hoà hân hạnh giới thiệu đến quý vị bài: **Ngu** của **HCA**. Hội chân thành cảm tạ tác giả. Kính mời. **Trân trọng.**



## NGU

*“Ở đời có bốn cái ngu:  
Làm mai, lãnh nợ, gác cu, cầm châu”*

Kinh nghiệm dân gian cho thấy làm mai nếu vợ chồng người ta êm ấm thì không sao, còn nếu đổ vỡ thì ông hay bà mai bị rửa sả tới bến. Lãnh nợ giùm người mượn thì nếu họ giựt nợ thì mình bị chủ nợ đòi thay con nợ. Gác cu thì mất thời giờ có khi mất cả con cu mỗi. Cầm châu mà giống trống không đúng lúc thì bị thiên hạ chửi.

Người ta không nói rõ trong bốn cái ngu đó cái nào là ngu nhất. Nhưng theo tôi, một cái ngu không nằm trong bốn cái ngu đó: “làm người miền Nam” là ngu nhất. Xin bà con miền Nam mình (từ Quảng-Trị trở vô và người Bắc di cư) đừng vội mắng tôi là nói bậy.

Những người miền Nam đầu tiên ngu nhất là vua chúa nhà Nguyễn. Họ đã có công mở mang bờ cõi cho người khác hưởng mà còn bị cho là bán nước, rước voi về dày mã tổ. Ngày nay, những tên đường ghi công họ như: Nguyễn Hoàng, Hiền Vương, Gia Long, Duy Tân... ở Sài-Gòn đều bị thay bằng tên cha căng chú kiết nào chẳng có công gì với tổ quốc mà chỉ có công với đảng. Tới ông vua cuối cùng nhà Nguyễn là Bảo Đại cũng ngu không kém cha ông khi giao ấn kiếm cho Trần Huy Liệu và tuyên bố câu: “Trẫm thà là dân của một nước độc lập hơn là vua của một nước nô lệ”. Nhà vua không hiểu gì về Cộng Sản nên khi tướng quân Nhứt đề nghị dẹp Cộng Sản, ngài từ chối và nói việc nội bộ của Việt-Nam để người Việt giải quyết.

Trong cuộc chiến tranh Quốc-Cộng 1954-1975, đa số người dân nông thôn miền Nam ngu muội nghe theo tuyên truyền “chống Mỹ cứu nước” của Cộng Sản nên lớp đi theo chúng, lớp chứa chấp, nuôi dưỡng chúng để rồi khi chúng cướp được miền Nam thì đất đai của họ cũng bị chúng cướp luôn. Bây giờ họ trở thành “dân oan” đòi đất mấy chục năm rồi mà chưa được trả lại.

Không chỉ nông dân ít học ở nông thôn ngu mà mấy ông bà trí thức thành thị có bằng cấp bên Tây, bên Mỹ như: Nguyễn Hữu Thọ, Huỳnh Tấn Phát, Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tảng... cũng ngu không kém họ khi làm bung xung cho Cộng Sản trong cái gọi là “Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam” hay “Chánh

Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hoà Miền Nam Việt- Nam” đến khi Cộng Sản chiếm được miền Nam thì họ bị cho ra rìa.



Nguyễn Hữu Thọ

Khi cuộc chiến Quốc-Cộng chấm dứt, những tướng lĩnh anh hùng tử tiết chết theo thành đáng ngưỡng mộ, nhưng tôi không trách những tướng lĩnh bỏ đi vì ai không quý mạng sống của mình.

**SI QUAN ỦY, TÁ**  
VỀ HƯU. GIẢI NGŨ, VÀ ĐƯỢC  
HOÀN HỌC TẬP CÁC ĐỢT TRƯỚC  
**ĐI HỌC TẬP TRONG THỜI GIAN 7 NGÀY**

Ngày 19-8-75, Ủy ban Quân quản thành phố Hồ Chí Minh quyết định :

\* ① Sĩ quan ngũ cấp đại úy, thiếu tá, trung tá đã được về lưu và giải ngũ.

Sĩ quan ngũ cấp thiếu úy đến đại tá được hoàn học tập trong các đợt tập trung cải tạo từ trước đến nay.

Đúng 7 giờ ngày 20-8-1975 phải có mặt tại trường Donbosco số 12 đường Trương Vĩnh Ký Gò Vấp để học tập trong thời gian 7 ngày.

2) Những người đến tập trung phải mang theo giấy bút, quần áo, chăn màn, các đồ dùng cá nhân và lương thực, thực phẩm (tiền và hiện vật) đủ dùng trong 7 ngày kể từ ngày tập trung (ngày đầu mang lương khô ăn, ngày thứ 2 trở đi thì do nhà thầu cung cấp).

Duy những người ở lại từ sĩ quan cấp nhỏ (trong đó có tôi) đến sĩ quan cấp cao phải thừa nhận là ngu khi nghe lời phỉn dụ của Cộng Sản đi “học tập” 10 ngày hay một tháng để phải vào tù có khi đến 17 năm. Có những vị tướng thời gian trong quân ngũ còn dài hơn 21 năm chiến tranh Quốc-Cộng vẫn không hiểu gì về Cộng Sản mà ngoan ngoãn đem thân vào rọ.

Sau khi lấy được miền Nam, Cộng Sản cướp hết nhà cửa, hăng xướng, tài sản của người dân. Vậy mà mấy mươi năm sau vẫn có những người ngu đem tiền bạc dành dụm khi ra được ngoại quốc về Việt-Nam đầu tư đến khi thành công thì bị Cộng Sản cướp hết còn bỏ tù họ.

Hiện nay, người miền Nam trong nước vẫn chưa hết ngu khi 80% ngân sách của Sài-Gòn và phần lớn ngân sách của các tỉnh thành khác như Bình-Dương, Biên-Hoà... bị đem ra miền Bắc sử dụng.

Như vậy, người miền Nam chúng mình có phải là ngu nhưt không?

## **HCA**

(Cảm xúc từ tạp ghi “Tháng Tư...Ngu” của cố nhà báo Huy Phương)